



คู่มือ

การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น



สำนักกิจการพรรคการเมือง  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ กำหนดให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายในกำหนด ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง โดยรายละเอียดและวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดทำบัญชี รวมทั้งแบบในการยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ด้วยตนเอง หรือหากจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจเพื่อยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดทำคู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตุลาคม ๒๕๖๓

# สารบัญ

การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย	๑
วัตถุประสงค์	๑
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย	๒
รอบระยะเวลาในการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย	๒
จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒
การรับเงิน ทรัพย์สิน	๓
การจ่ายเงิน	๓
เอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย	๕
วิธีการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย	๖
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย	๗
บทกำหนดโทษ	๘
ภาคผนวก	
๑. แบบเอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย	๑๑
ในการเลือกตั้ง และคำอธิบาย	
๒. แนวทางเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๖
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	
๓. ตัวอย่าง : การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง	๒๙
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
๔. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๘
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	

## การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๖๒ ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญที่แสดงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ละคนได้ใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งเป็นอย่างไร และใช้จ่ายอย่างถูกต้องหรือไม่ การแสดงรายการในบัญชีรายรับและรายจ่ายครบถ้วนหรือไม่

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
๓. เพื่อให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้

## หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย

### ★ รอบระยะเวลาในการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามแบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ใช้รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ การคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๐)

(๒) ในกรณีที่เป็น การเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ (๑))

(๓) ในกรณีที่เป็น การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ (๒))

### ★ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

(๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนต้อง **ใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด** โดยจำนวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่น่าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น

(๒) กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่ต้องดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนเงินที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด

(๓) กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด

### ★ การรับเงิน ทรรศยสิน

นอกจากที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะนำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ยังต้องรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรรศยสินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม โดยในกรณีที่น่าทรรศยสินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น

ทั้งนี้ กรณีเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบถึงการกระทำดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย เว้นแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะได้แจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทำเช่นนั้นภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทำดังกล่าว โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

### ★ การจ่ายเงิน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ามมิให้ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินกว่าจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด และในการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมีอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นำรายการมาลงบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ วรรคสาม ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

**๑. ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง**

เช่น ค่าถ่ายรูป ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าถ่ายเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง

**๒. ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่สื่อไปในการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง**

เช่น ค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่เข้าซ้อนกับรายการจ่ายในประเภทอื่นและไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริงตามสภาพท้องถิ่น ตามอัตราค่าจ้างแรงงานปกติในท้องถิ่นนั้น

**๓. ค่าจ้างทำของ ได้แก่ ค่าจ้างทำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่น ๆ สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยหาเสียง**

**๔. ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระทำเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง**

**๕. ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง**

เช่น ค่าจัดทำประกาศ ป้าย แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์และเอกสารหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มีการระบุชื่อหรือหมายเลขของผู้สมัคร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย, ค่าจ้างเขียนป้ายและค่าติดตั้งตามจุดต่าง ๆ

**๖. ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท**

**๗. ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง**

เช่น ค่าจัดซื้อเทปบันทึกเสียง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์ซึ่งใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ในสำนักงานเป็นประจำก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้งและไม่เข้าซ้อนกับรายการจ่ายอื่น

**๘. ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าสำนักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง**

เช่น ค่าเช่าสำนักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้เป็นสำนักงานที่เป็นที่ทำการปกติ, ค่าเช่าสถานที่หรือเวทีเพื่อปราศรัยหาเสียง, และค่าตกแต่งสถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่และที่ใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง



๙. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๑๐. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

กรณีใช้สำนักงานหรือที่อยู่อาศัยเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้คิดค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เกินกว่ารายจ่ายปกติที่เคยเป็นอยู่

๑๑. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยเหลือหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

๑๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โดยเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ - ๑๑ และเป็นรายการจ่ายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งและไม่เข้าข่ายรายจ่ายในกิจกรรมที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการ โดยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนดำเนินการ

### ★ เอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย

การบันทึกบัญชีทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการทั้งรายรับและรายจ่าย ดังนี้

๑. ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) เป็นหลักฐานที่ทำขึ้นกรณีที่มีบุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่น่าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน

๒. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย

๓. ใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงิน กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่ายเงิน เช่น กรณีที่จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างแรงงาน

**๔. เอกสารหลักฐานแห่งหนึ่ง** เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายชำระ จึงมีภาระผูกพันที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องจ่าย ซึ่งต้องใช้ประกอบการบันทึกรายการค้างจ่ายในบัญชีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ เป็นต้น

กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน

**๕. ใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)** เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกการจ่ายเงินในกรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนเล็กน้อย เช่น ค่าโดยสารรถสาธารณะ, ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน รายการจ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน

#### ★ วิธีการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องบันทึกรายการรายรับและรายจ่ายทุกรายการที่ได้รับและจ่ายไปเพื่อการเลือกตั้งตามที่มีรายการเกิดขึ้นจริง และรวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอมด้วย ในกรณีที่นำทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น ซึ่งทุกรายการต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ดังนี้

#### ๑. ด้านรายรับ

ให้บันทึกรายการด้านรายรับใน “บัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)” กรณีที่นำเงินส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เงินที่มีบุคคลได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนซึ่งต้องคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น (ตามตัวอย่างหน้า ๓๒ หน้า ๓๙ และหน้า ๔๔)

๒.

## ด้านรายจ่าย

ให้บันทึกรายการด้านรายจ่ายใน “บัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)” กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ใช้จ่ายจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เงินที่มีบุคคลได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน กรณีที่ได้รับเป็นทรัพย์สินให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น ซึ่งยอดเงินกรณีที่มีบุคคลได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และการที่บุคคลอื่นนำทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนจะต้องตรงกับยอดเงินตามบัญชีรายรับ (ตามตัวอย่างหน้า ๓๓ - ๓๔ หน้า ๔๐ และหน้า ๔๕)

๓.

## รายการค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

ให้บันทึกจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ค้ำจ่ายใน “รายการค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)” กรณีที่ได้รับสินค้าหรือบริการแล้วภายในรอบระยะเวลาบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินหรือจ่ายเงินแล้วภายหลังวันเลือกตั้ง (ตามตัวอย่างหน้า ๓๕ และหน้า ๔๖)

## การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน ภายใน ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง โดยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้เรียงลำดับเอกสารดังนี้

๑. แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)
๒. บัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)
๓. บัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค)
๔. รายการค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง)

โดยในบัญชีตามข้อ ๒. ถึง ข้อ ๔. ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีแต่ละรายการ

## บทกำหนดโทษ

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังนี้

๑. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้จ่ายเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือปรับเป็นจำนวน ๓ เท่าของจำนวนเงินที่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๑๐ ปี (ตามมาตรา ๑๒๗)

๒. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๕ ปี (ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง)

๓. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๑๐ ปี (ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคสอง)

ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นเหตุให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลต้องมีคำสั่งเช่นนั้นด้วย (ตามมาตรา ๑๐๙)

ภาคผนวก

# ภาคผนวก ๑

แบบเอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชี  
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
และคำอธิบาย

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.....

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).....นามสกุล.....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น.....หมายเลขประจำตัว.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. แสดงรายรับและรายจ่าย

รายรับ	จำนวน .....	บาท
รายจ่าย		
- รายการจ่ายจริง	จำนวน .....	บาท
- รายการค้างจ่าย	จำนวน .....	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	จำนวน .....	บาท

๒. บัญชีรายรับและรายจ่าย

บัญชีรายรับ	จำนวน .....	หน้า/แผ่น
บัญชีรายจ่าย	จำนวน .....	หน้า/แผ่น

๓. เอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ	จำนวน .....	หน้า/แผ่น
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย	จำนวน .....	หน้า/แผ่น
- รายการจ่ายจริง	จำนวน .....	หน้า/แผ่น
- รายการค้างจ่าย	จำนวน .....	หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้สมัคร

(.....)

## คำอธิบายรายการ

**แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง** ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยระบุระยะเวลาในการเลือกตั้งให้ถูกต้อง ตามรอบระยะเวลาบัญชี และนำยอดรวมของบัญชีเพื่อแสดงลงในรายการ ดังนี้

- รายรับ      นำยอดรวมของบัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) มาแสดงในรายการ
- รายจ่าย      นำยอดรวมของบัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) และรายการ  
                    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) แสดงแยกจากกัน

จากนั้นรวมสองรายการออกยอดสรุปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งจะต้องไม่เกิน จำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด และบันทึกจำนวนหน้า/แผ่น ของบัญชี และเอกสารหลักฐานประกอบรายการทั้งหมดในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรองความถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด





## คำอธิบายรายการ

**บัญชีรายรับ** ใช้สำหรับบันทึกการรับ เมื่อมีรายการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ ได้แก่ เงินสด รวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นนำทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่น

### คำอธิบายรายการตามตัวอย่างบัญชีรายรับ

“วัน/เดือน/ปี”	ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
“เลขที่เอกสาร”	ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง
“รายการ”	ให้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับ
“จำนวนเงิน”	ให้บันทึกจำนวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้รับมา รวมถึงจำนวนเงินที่มีผู้จ่ายแทนหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“รวมเงิน”	บันทึกยอดรวมของรายการรายรับที่เกิดขึ้นทั้งหมด



## คำอธิบายรายการ

**บัญชีรายจ่าย** ใช้สำหรับบันทึกรายการจ่ายจริงที่เกิดขึ้น เมื่อผู้สมัครจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับแล้วโดยการจ่ายเงินสด รวมถึงเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้หรือยินยอม ซึ่งการที่บุคคลอื่นนำทรัพย์สินมาให้ใช้ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่น

### คำอธิบายรายการตามตัวอย่างบัญชีรายจ่าย

“วัน/เดือน/ปี”	ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
“เลขที่เอกสาร”	ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง
“รายการ”	ให้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจ่าย
“จำนวนเงิน”	ให้บันทึกจำนวนเงินสดหรือยอดเงินที่ได้จ่าย รวมถึงจำนวนเงินที่มีผู้จ่ายแทนหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อประโยชน์ ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“รวมเงิน”	บันทึกยอดรวมของรายการรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด



## คำอธิบายรายการ

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ถ้ามี) ใช้สำหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้น กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้รับสินค้าหรือบริการในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งไว้แล้ว และในวันเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้จ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องบันทึกรายการค้างจ่ายทุกรายการ และแสดงไว้ในรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

### คำอธิบายรายการตามตัวอย่างรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี)

“วัน/เดือน/ปี”	ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
“เลขที่เอกสาร”	ให้บันทึกเลขที่ของเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ โดยเรียงตามรายการที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง
“รายการ”	ให้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
“จำนวนเงิน”	ให้บันทึกจำนวนเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ค้างจ่ายในรายการนั้น
“รวมเงิน”	บันทึกยอดรวมของรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ใบรับเงิน / ทริพย์สิน

เลขที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .....นามสกุล.....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น .....ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้รับ  เงิน /  ทริพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .....นามสกุล.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>รวมเงิน</b>				
<b>จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-)</b>				

(ลงชื่อ).....ผู้ให้เงิน / ทริพย์สิน

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน / ทริพย์สิน

(.....)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น.....ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ ๑. ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทริพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น นำทริพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม

๒. ในกรณีที่บุคคลอื่นนำทริพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่น

## คำอธิบายรายการ

**ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน** หมายถึง หลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกการรับเงิน ทรัพย์สิน จากการจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือนำทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน เพื่อประกอบเอกสารใบรับเงิน/ทรัพย์สินด้วย

### คำอธิบายรายการตามตัวอย่างใบรับเงิน/ทรัพย์สิน

“ลำดับที่”	ลำดับที่ในแต่ละรายการ
“วันเดือนปี”	ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการทางการเงิน
“รายการ”	ให้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
“จำนวนเงิน”	ให้บันทึกจำนวนเงินที่มีบุคคลอื่นจ่ายแทนหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือจำนวนเงินที่มีผู้นำทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่น
“รวมเงิน”	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลายมือชื่อผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน”	หมายถึง ลายมือชื่อของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ลายมือชื่อผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน”	หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น





## คำอธิบายรายการ

**ใบสำคัญรับเงิน** ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น การจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารเลี้ยงทีมงานหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น โดยให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้างหรือผู้ขายเพื่อประกอบเอกสารใบสำคัญรับเงินด้วย

### คำอธิบายรายการตามตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน

“ลำดับที่”	ลำดับที่ในแต่ละรายการ
“รายการ”	ให้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
“จำนวนเงิน”	ให้บันทึกจำนวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย
“รวมเงิน”	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลายมือชื่อผู้รับเงิน”	หมายถึง ลายมือชื่อของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
“ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน”	หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น



## คำอธิบายรายการ

**ใบรับรองการจ่ายเงิน** เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกการจ่ายเงินในกรณีการจ่ายเงินครั้งใดที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ เช่น ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใช้ใบรับรองการจ่ายเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย

### คำอธิบายรายการตามตัวอย่างใบรับรองการจ่ายเงิน

“ลำดับที่”	ลำดับที่ในแต่ละรายการ
“รายการ”	ให้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้น
“จำนวนเงิน”	ให้บันทึกจำนวนเงินในแต่ละรายการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่าย
“รวมเงิน”	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายที่ได้รับ
“ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน”	หมายถึง ลายมือชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

## ภาคผนวก ๒

แนวทางเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ถาม กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือไม่

ตอบ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งและต่อเนื่องมาภายหลังวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย

ถาม การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หาเสียงเลือกตั้งโดยการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้ง โดยนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วย จะต้องคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอย่างไร

ตอบ กรณีที่ ๑ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยนำภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุเฉพาะหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยนับเป็นจำนวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

กรณีที่ ๒ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยนำภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกัน ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน ทั้งนี้ ประกาศหรือแผ่นป้ายดังกล่าวผู้ใดเป็นผู้ว่าจ้างให้จัดทำ ให้นับเป็นจำนวนประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น

ถาม พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่

ตอบ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครฯ ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยมีวิธีการหาเสียงตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับผู้สมัครฯ ซึ่งจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย

**ถาม** บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือไม่

**ตอบ** สามี่ ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครฯ มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

**ถาม** บุคคลที่มีได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือพรรคการเมืองดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การหาเสียงทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูบ แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือไม่

**ตอบ** กรณีผู้สมัครฯ ยินยอมหรือไม่คัดค้าน ให้นำรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ซึ่งกรณีมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ค่าจ้างจัดทำสื่อ/ค่าตอบแทนในการดำเนินการไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึงการหาเสียงโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครฯ ทราบ และให้ผู้สมัครฯ แจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามแบบที่กำหนด เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ

**ถาม** กรณีที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายเงินในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือไม่

**ตอบ** กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระทำ ให้ถือเป็นจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครฯ รับรู้หรือยินยอม และจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ด้วย  
กรณีที่ ๒ กรณีที่ผู้สมัครฯ ได้รับทราบถึงการกระทำ แต่ไม่ยินยอมให้มีการกระทำดังกล่าว จะต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทำดังกล่าว

**ถาม** กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหาเสียงร่วมกันเป็นทีมจะมีแนวทาง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งอย่างไร

**ตอบ** กรณีผู้สมัครฯ ที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิดขึ้นในลักษณะเป็นกลุ่ม หลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้รับเงินออกให้ย่อมมีเพียงฉบับเดียวและถือเป็นต้นฉบับ เพื่อให้ผู้สมัครฯ ได้รายงานค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงให้ผู้สมัครฯ แต่ละรายหมายเหตุระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของตนลงในต้นฉบับหลักฐานการจ่ายเงินนั้นและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกราย เมื่อรายงานค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครฯ แต่ละรายจัดส่งสำเนาหลักฐานการจ่ายเงินฉบับนั้นพร้อมรับรองความถูกต้อง และบันทึกจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของตนในแบบบัญชีรายจ่าย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

## ภาคผนวก ๓

ตัวอย่าง : การบันทึกบัญชี  
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น



## ตัวอย่าง (๑)

การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตั้งได้กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

นายชัย ชนะแน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งมีรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตั้ง ดังนี้

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าถ่ายรูป จำนวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑๐๐ บาท
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่ามัดจำจ้างจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ้งสี เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท)
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่ามัดจำในการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการหาเสียง ให้แก่ร้านศรีเจริญ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (ค่าสื่อ จำนวน ๑๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างพิมพ์บัตรแนะนำตัว ให้แก่ร้านชำนาญการพิมพ์ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายสว่าง ไร่เรียง นำตึกแถวซึ่งปกติให้เช่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท มาให้ใช้เพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นเวลา ๒ เดือน โดยไม่คิดค่าตอบแทน <b>(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)</b>
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าทำป้ายเพื่อติดตั้งหน้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท หูอินวัน จำกัด จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าสถานที่เพื่อจัดอบรมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าสื่อส่วนที่เหลือให้ร้านศรีเจริญ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างจัดทำประกาศโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ้งสี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธงชัย ใจจริง จ่ายค่าป้ายโฆษณาส่วนที่เหลือให้กับร้านก๊ลิ้นสี จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท  
แทนนายชัย ชนะแน  
**(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ)  
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)**
- ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๖๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน  
เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
**(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)  
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินทุกคน)**
- ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๕ คัน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
**(ในกรณีนี้หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน)**
- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทำสโปตโฆษณาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์ณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จำนวน ๓,๕๐๐ บาท
- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมเครื่องเสียงจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าน้ำศูนย์ณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๖๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน  
เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
**(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)  
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินทุกคน)**
- ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าศูนย์ณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน  
๒,๕๐๐ บาท
- ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำศูนย์ณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน  
๓๐๐ บาท

(ตัวอย่าง)

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ที่.....  
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด... ..

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).....ชื่อย.....นามสกุล.....ชนะแน.....  
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด... หมายเลขประจำตัว...๐๐...อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด... ..ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...  
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. แสดงรายรับและรายจ่าย

รายรับ	จำนวน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท
รายจ่าย	
- รายการจ่ายจริง	จำนวน ๑,๓๑๘,๓๕๐ บาท
- รายการค้างจ่าย	จำนวน ๒,๘๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	จำนวน ๑,๓๒๑,๑๕๐ บาท

๒. บัญชีรายรับและรายจ่าย

บัญชีรายรับ	จำนวน ๑ หน้า/แผ่น
บัญชีรายจ่าย	จำนวน ๓ หน้า/แผ่น

๓. เอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ	จำนวน ๔ หน้า/แผ่น
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย	จำนวน ๒๗๑ หน้า/แผ่น
- รายการจ่ายจริง	จำนวน ๒๗๐ หน้า/แผ่น
- รายการค้างจ่าย	จำนวน ๒ หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ชื่อย.....ชนะแน.....ผู้สมัคร

(.....นายชื่อย.....ชนะแน.....)



(ตัวอย่าง)

บัญชีรายจ่าย

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..... ชัย ..... นามสกุล ..... ชนะแน .....  
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดดิงาม.....

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
๒๒ ต.ค. ๖๓	๖๕/๖๓	จ่ายค่าถ่ายรูป	๒๕๐	-
๒๒ ต.ค. ๖๓	๑๖๗/๖๓	จ่ายค่าใบรับรองแพทย์	๑๐๐	-
๒๗ ต.ค. ๖๓	๑๑๕	จ่ายมัดจำค่าจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับร้านกลีนีสี่	๑๐,๐๐๐	-
๒๘ ต.ค. ๖๓	๙๘๒	จ่ายมัดจำค่าจัดทำสื่อให้กับร้านศรีเจริญ	๓,๐๐๐	-
๓๐ ต.ค. ๖๓	๕๖๗๘	จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะนำตัว จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๖,๐๐๐	-
๓๑ ต.ค. ๖๓	๐๐๑	ได้รับสนับสนุนตึกแถวเพื่อใช้เป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จากนายสว่าง รุ่งเรือง	๒๐,๐๐๐	-
๑ พ.ย. ๖๓	๖๓๕	จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง	๘,๐๐๐	-
๑ พ.ย. ๖๓	๖๗๘	จ่ายค่าทำป้ายเพื่อติดตั้งหน้าศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง	๒,๐๐๐	-
๒ พ.ย. ๖๓	๓๐	จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐	-
๓ พ.ย. ๖๓	๗๖๘๙	จ่ายค่าจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ	๓,๐๐๐	-
๕ พ.ย. ๖๓	๑๓๓	จ่ายค่าสถานที่เพื่อจัดอบรมผู้ช่วยหาเสียง	๕๐,๐๐๐	-
๙ พ.ย. ๖๓	๑๐๐๒	จ่ายค่าจัดทำสื่อส่วนที่เหลือให้กับร้านศรีเจริญ	๗,๐๐๐	-
๑๑ พ.ย. ๖๓	๑๐๑	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง	๑๐,๐๐๐	-
๑๕ พ.ย. ๖๓	๒๑๕	จ่ายค่าจ้างจัดทำประกาศโฆษณาหาเสียง	๒๐,๐๐๐	-
๑๙ พ.ย. ๖๓	๐๐๒	ได้รับสนับสนุนค่าป้ายโฆษณา จากนายธงชัย ใจจริง	๗๐,๐๐๐	-
๒๐ พ.ย. ๖๓	๑ - ๖๐	จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๖๐ คน	๔๒๐,๐๐๐	-
<b>รวมเงิน</b>			<b>๖๕๙,๓๕๐</b>	<b>-</b>
<b>จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) - หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -</b>				

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

**\*\* หมายเหตุ** เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น สำหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)..... ชัย ชนะแน ..... ผู้สมัคร

(..... นายชัย ชนะแน .....)

วันที่ .....๑๕..... / มีนาคม / ๒๕๖๔.....

บัญชีรายจ่ายหน้าที่.....๑.....จากจำนวน.....๒.....หน้า





## ตัวอย่าง (๒)

### การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตั้งงาม ได้กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงาม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

นางสาวสุดใจ แก้วมังกร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงาม มีรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตั้งงาม ดังนี้

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าถ่ายรูป จำนวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑๐๐ บาท
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการหาเสียง ให้แก่ร้านศรีเจริญ จำนวน ๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างพิมพ์บัตรแนะนำตัว ให้แก่ร้านชานาญการพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	จ่ายค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท หูอินวัน จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างทำหมวกให้ร้านรุ่งโรจน์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินทุกคน)

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นำเงินส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(ในกรณีนี้หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน)



๒ ธันวาคม ๒๕๖๓      จ่ายค่าจ้างทำสปอตโฆษณาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓      จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมเครื่องเสียงจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓      จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓      จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน  
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ)  
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินทุกคน)

(ตัวอย่าง)

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ที่.....

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตีงาม.....

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..... สดใจ..... นามสกุล..... แก้วมั่งกร.....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด..... หมายเลขประจำตัว..... ๐๐ อำเภอ/เขต..... ๑.....

จังหวัด..... ตีงาม..... ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.....

ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.....

๑. แสดงรายรับและรายจ่าย

รายรับ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่าย

- รายการจ่ายจริง จำนวน ๒๓๓,๓๕๐ บาท

- รายการค้างจ่าย จำนวน ..... บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๓,๓๕๐ บาท

๒. บัญชีรายรับและรายจ่าย

บัญชีรายรับ จำนวน ๑ หน้า/แผ่น

บัญชีรายจ่าย จำนวน ๑ หน้า/แผ่น

๓. เอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ จำนวน ..... หน้า/แผ่น

เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย จำนวน ๕๗ หน้า/แผ่น

- รายการจ่ายจริง จำนวน ๕๗ หน้า/แผ่น

- รายการค้างจ่าย จำนวน ..... หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... สดใจ แก้วมั่งกร..... ผู้สมัคร

(.....นางสาวสดใจ แก้วมั่งกร.....)



(ตัวอย่าง)  
บัญชีรายจ่าย

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .....สุดใจ..... นามสกุล .....แก้วมังกร.....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น .....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงาม.....

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
๒๒ ต.ค. ๖๓	๙๕/๖๓	จ่ายค่าถ่ายรูป	๒๕๐	-
๒๒ ต.ค. ๖๓	๑๙๗/๖๓	จ่ายค่าใบรับรองแพทย์	๑๐๐	-
๒๗ ต.ค. ๖๓	๑๑๙	จ่ายค่าจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับบ้านกลิ่นสี	๒๐,๐๐๐	-
๒๘ ต.ค. ๖๓	๙๙๕	จ่ายค่าจัดทำเสื้อให้กับบ้านศรีเจริญ	๒,๐๐๐	-
๓๐ ต.ค. ๖๓	๕๖๙๐	จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะนำตัว จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ	๒,๐๐๐	-
๓๑ ต.ค. ๖๓	๑๐๕๕	จ่ายค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	๓,๐๐๐	-
๒ พ.ย. ๖๓	๓๙	จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง	๒,๐๐๐	-
๓ พ.ย. ๖๓	๗๖๘๙	จ่ายค่าจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ	๒,๐๐๐	-
๙ พ.ย. ๖๓	๑๐๐๒	จ่ายค่าจ้างทำหมวกให้กับบ้านรุ่งโรจน์	๒,๐๐๐	-
๑๑ พ.ย. ๖๓	๑๐๑	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง	๕,๐๐๐	-
๒๐ พ.ย. ๖๓	๑ - ๑๐	จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน	๗๐,๐๐๐	-
๒๓ พ.ย. ๖๓	๑๐๒	จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	-
๒ ธ.ค. ๖๓	๓๒๔	จ่ายค่าจ้างทำสโปตโฆษณาหาเสียง	๑๐,๐๐๐	-
๑๐ ธ.ค. ๖๓	๕๖๑	จ่ายค่าเช่าเวทีปราศรัยหาเสียงพร้อมเครื่องเสียง	๒๐,๐๐๐	-
๑๘ ธ.ค. ๖๓	๒๓๒	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียง	๕,๐๐๐	-
๑๙ ธ.ค. ๖๓	๑๑ - ๒๐	จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน	๗๐,๐๐๐	-
<b>รวมเงิน</b>			๒๓๓,๓๕๐	-
<b>จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) -สองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -</b>				

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

**\*\* หมายเหตุ** เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น  
สำหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่  
เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ).....สุดใจ.....แก้วมังกร.....ผู้สมัคร

(.....นางสาวสุดใจ.....แก้วมังกร.....)

วันที่ .....๑๕..... / .....มีนาคม..... / ๒๕๖๔.....

บัญชีรายจ่ายหน้าที่.....๑.....จากจำนวน.....๑.....หน้า

### ตัวอย่าง (๓)

#### การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบล)

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริต ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตังสา ได้กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริต จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

นายมุ่มมัน ทำดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริต ในนามทีมพัฒนาเมืองสุจริต มีรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตังสา ดังนี้

- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำเงินสดส่วนตัวมาใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าถ่ายรูป จำนวน ๒๕๐ บาท และค่าใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑๐๐ บาท
- ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดทำเสื้อทีมพัฒนาเมืองสุจริต ให้แก่ ร้านศรีเจริญ เพื่อใช้ในการหาเสียง จำนวน ๑๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริตอีกจำนวน ๕ คน  
(ดังนั้น นายมุ่มมัน ทำดี ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท)
- ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างพิมพ์บัตรแนะนำตัว จำนวน ๕๐๐ ใบ ราคาใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายโชค ดีเสมอ นำรถยนต์มาใช้ในการหาเสียง จำนวน ๑ คัน วันละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดค่าตอบแทน  
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)
- ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
- ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง ให้แก่บริษัท หูอินวัน จำกัด จำนวน ๕๐๐ ใบ ใบละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
- ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
- ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงทีมพัฒนาเมืองสุจริต ให้แก่ร้านกลิ่นสี เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริตอีกจำนวน ๕ คน  
(ดังนั้น นายมุ่มมัน ทำดี ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายธงชัย ใจจริง จ่ายค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับร้านเทคโนฮาร์ด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท แทนนายมุ่มมัน ทำดี  
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน)

- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จำนวน ๑๐ วัน เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินทุกคน)
- ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่ามัดจำจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท)
- ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ วัน เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท  
(ในกรณีนี้หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน)
- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
- ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน วันละ ๓๕๐ บาท จำนวน ๕ วัน เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท  
(ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินทุกคน)
- ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียงส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

(ตัวอย่าง)

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ที่.....

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตีงาม.....

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..... มุ่งมั่น..... นามสกุล..... ทำดี.....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริต..... หมายเลขประจำตัว..... ๐๐..... อำเภอ/เขต..... ๒.....

จังหวัด ตีงาม..... ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔.....

ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. แสดงรายรับและรายจ่าย

รายรับ	จำนวน ๑๑๗,๐๐๐ บาท
รายจ่าย	
- รายการจ่ายจริง	จำนวน ๙๕,๘๕๐ บาท
- รายการค้างจ่าย	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	จำนวน ๙๖,๘๕๐ บาท

๒. บัญชีรายรับและรายจ่าย

บัญชีรายรับ	จำนวน ๑ หน้า/แผ่น
บัญชีรายจ่าย	จำนวน ๒ หน้า/แผ่น

๓. เอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ	จำนวน ๔ หน้า/แผ่น
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย	จำนวน ๕๓ หน้า/แผ่น
- รายการจ่ายจริง	จำนวน ๕๒ หน้า/แผ่น
- รายการค้างจ่าย	จำนวน ๑ หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... มุ่งมั่น ทำดี..... ผู้สมัคร

(..... นายมุ่งมั่น ทำดี.....)





(ตัวอย่าง)  
บัญชีรายจ่าย

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..... มุ่งมั่น ..... นามสกุล ..... ทวีดี .....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ..... สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริต .....

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
๒๒ ก.ค. ๖๔	๗๒/๖๔	จ่ายค่าถ่ายรูป	๒๕๐	-
๒๒ ก.ค. ๖๔	๘๑๖/๖๔	จ่ายค่าไปรับรองแพทย์	๑๐๐	-
๒๘ ก.ค. ๖๔	๑๐๓๒	จ่ายค่าจัดทำเสื้อให้กับร้านศรีเจริญ	๒,๐๐๐	-
๓๐ ก.ค. ๖๔	๙๑๗๓	จ่ายค่าจัดพิมพ์บัตรแนะนำตัว จำนวน ๕๐๐ ใบ	๑,๐๐๐	-
๓๑ ก.ค. ๖๔	๐๐๑	ได้รับสนับสนุนรถยนต์มาใช้ในการหาเสียง จาก นายโชค ดีเสมอ	๑๕,๐๐๐	-
๒ ส.ค. ๖๔	๕๑	จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง	๒,๐๐๐	-
๓ ส.ค. ๖๔	๗๙๑๑	จ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์ใบปลิวหาเสียง จำนวน ๕๐๐ ใบ	๑,๐๐๐	-
๑๑ ส.ค. ๖๔	๑๓๓	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง	๒,๕๐๐	-
๑๕ ส.ค. ๖๔	๑๕๓๔	จ่ายค่าจ้างจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงที่พัฒนาเมืองสุจริต โดยหาเสียงร่วมกับผู้สมัคร ส.ทต. อีก ๕ คน	๑๐,๐๐๐	-
๑๙ ส.ค. ๖๔	๐๐๒	ได้รับสนับสนุนค่าเช่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่จากนายธงชัย ใจจริง	๒,๐๐๐	-
๒๐ ส.ค. ๖๔	๑ - ๑๐	จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน	๓๕,๐๐๐	-
๒๒ ส.ค. ๖๔	๑๒๓	จ่ายมัดจำค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียง	๕๐๐	-
๒๓ ส.ค. ๖๔	๑๑๐	จ่ายค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการหาเสียง	๔,๕๐๐	-
๑๖ ก.ย. ๖๔	๑๘๑	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียง	๒,๕๐๐	-
๑๗ ก.ย. ๖๔	๑๑ - ๒๐	จ่ายค่าจ้างทีมผู้ช่วยหาเสียง จำนวน ๑๐ คน	๑๗,๕๐๐	-
<b>รวมเงิน</b>			๙๕,๘๕๐	-
<b>จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) - เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -</b>				

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

**\*\*หมายเหตุ** เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้นสำหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่เอกสารที่ใช้ประกอบ

(ลงชื่อ)..... มุ่งมั่น ทวีดี ..... ผู้สมัคร

(..... นายมุ่งมั่น ทวีดี .....) )

วันที่ ..... ๑๕ ..... / พฤษภาคม ..... / ๒๕๖๔ .....

บัญชีรายจ่ายหน้าที่.....๑..... จากจำนวน.....๑..... หน้า

(ตัวอย่าง)  
 รายการค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ถ้ามี)

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..... มุ่งมั่น ..... นามสกุล ..... ทำดี.....

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ..... สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุจริต.....

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
๒๕ ก.ย. ๖๔	๕๕๑	จ่ายค่าทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียงส่วนที่เหลือ	๑,๐๐๐	-
<b>รวมเงิน</b>			๑,๐๐๐	-
<b>จำนวนเงิน (-ตัวอักษร-) - หนึ่งพันบาทถ้วน -</b>				

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... มุ่งมั่น ทำดี..... ผู้สมัคร

(..... นายมุ่งมั่น ทำดี.....)

วันที่ ๑๕.../... พฤศจิกายน... / ๒๕๖๔..

**\*\*หมายเหตุ** เลขที่เอกสารเป็นการสมมติขึ้น  
 สำหรับการปฏิบัติจริงจะบันทึกตามเลขที่  
 เอกสารที่ใช้ประกอบ

รายการค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายหน้าที.....๑.....จากจำนวน.....๑.....หน้า

## ภาคผนวก ๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการสมัครรับเลือกตั้ง

(๒) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้าง  
แจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทาง  
กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

(๓) ค่าจ้างทำของ ได้แก่ ค่าจ้างทำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่น ๆ สำหรับผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยหาเสียง

(๔) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ รวมถึง  
ค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระทำเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

(๕) ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง

(๖) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท

(๗) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

(๘) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าสำนักงานเพื่อเป็นศูนย์ณรงค์หาเสียง  
เลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง

(๙) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ  
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

(๑๐) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง  
กับการเลือกตั้ง

(๑๑) ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยเหลือหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอิทธิพร บุญประคอง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

## ที่ปรึกษา

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา | เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง    |
| ๒. นายแสวง บุญมี               | รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง |

## คณะผู้จัดทำ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายสมพล พรผล             | ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง                             |
| ๒. นางสาวเสาวภา เตชะภิมณฑ์  | รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง                          |
| ๓. นายโชคดี ด้วงแป้น        | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง                              |
| ๔. นายคณิง ไทยเอียด         | ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง                                |
| ๕. นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน                 |
| ๖. พนักงานและลูกจ้าง        | ฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน<br>สำนักกิจการพรรคการเมือง |

.....





สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

สำนักกิจการพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

[www.ect.go.th](http://www.ect.go.th)